



## ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  
ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้กำหนดให้  
อ.ก.พ.กรม กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง  
ซึ่ง อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคล  
ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๘.๑๐/ว ๑๒๓ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ โดยมอบให้  
คณะกรรมการประเมินบุคคล ที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งเป็นผู้พิจารณาประเมินบุคคล  
ที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด  
ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคล  
เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่  
๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินบุคคล ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ได้พิจารณา  
ประเมินข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงาน  
สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี เสร็จสิ้นแล้ว มีมติให้ข้าราชการผ่านการประเมินบุคคลฯ จำนวน ๕ ราย ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ส่วนราชการ
๑	นางสีตี้อเสาะ ตือระ	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชกรรมคลินิก)	กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลหนองจิก สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดปัตตานี
๒	นายอาหามะ สماعيل	สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
๓	นางอังคณา วังทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลหนองจิก สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดปัตตานี
๔	นายนิอิมรอน ดอเลาะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	กลุ่มงานการพยาบาลงานการพยาบาลผู้ป่วยใน โรงพยาบาลทุ่งยางแดง สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดปัตตานี
๕	นายทวีญอัมมัตรุสดี เจาะอาแว	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบานา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคลจัดส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๘.๐๐๘/ว ๒๒๘๘ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ เล่ม **ภายในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕** หากผู้ผ่านการประเมินไม่สามารถส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกฯ ได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดต้องขอรับการประเมินบุคคล (ซีตัว) ใหม่ อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงให้ทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายอนุรักษ์ สารภาพ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี รักษาราชการแทน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล  
เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  
ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี  
ตามมติคณะกรรมการประเมินบุคคล เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	ชื่อ-ชื่อสกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่งที่ได้รับการ คัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	ประเภท	หมายเหตุ
๑	นางสีดีแอสေး คีอระ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี โรงพยาบาลหนองจิก กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค เภสัชกรชำนาญการ (ด้านเภสัชกรรมคลินิก)  จังหวัดปัตตานี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยะหริ่ง กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๑๓๗๕๗๖	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี โรงพยาบาลหนองจิก กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค เภสัชกรชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชกรรมคลินิก)  จังหวัดปัตตานี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปัตตานี สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)	๑๓๗๕๗๖	เลื่อนระดับ	
๒	นายอาหามะ สماعيل	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี โรงพยาบาลหนองจิก กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๓๘๕๔๐	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี โรงพยาบาลหนองจิก กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๑๓๘๒๕๖	เลื่อนระดับ	
๓	นางอังคณา ว่างทอง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี โรงพยาบาลทุ่งยางแดง กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยใน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๓๗๖๑๕	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี โรงพยาบาลทุ่งยางแดง กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยใน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๑๓๗๖๑๕	เลื่อนระดับ	
๔	นายนิอมรอน ดอเลาะ	จังหวัดปัตตานี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปัตตานี กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๑๗๐๙๙๕	จังหวัดปัตตานี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปัตตานี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบานา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)	๑๗๐๙๙๕	เลื่อนระดับ	
๕	นายหวันมุฮัมมัดรุสดี เจอะอาแว	จังหวัดปัตตานี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปัตตานี กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๑๓๘๓๙๕	จังหวัดปัตตานี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปัตตานี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบานา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)	๑๓๘๒๑๐	เลื่อนระดับ	